



# ค่ายบัวหลวงแทคทีม ขนประกัน-กองทุนบุกตลาด

ASTVผู้จัดการรายวัน – ค่ายบัวหลวงรุกโค้งสุดท้ายปลายปี กรุงเทพประกันชีวิตจัดสินค้าลดหย่อนภาษีครบวงจร ทั้งประกันชีวิต-บำนาญ-กองทุนรวม พร้อมทั้งบริการการเงินให้บริการ ล่าสุดเปิดแบบประกันใหม่ให้ยิลด์สูง 4% บีแอลเอ เพิ่มพูนทรัพย์สินทวีผล 10/1 ทำตลาด ด้านกรุงเทพประกันภัย ขยายงานรับประกันรถปิกอัพ มอบข้อเสนอพิเศษ “กระบะสเปเชียล” ให้ความคุ้มครองเทียบเอาใจคนรักรถ

นายเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการทำตลาดผลิตภัณฑ์ในช่วงปิดท้ายปีนี้ บริษัทจะเน้นผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงและสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มคนทำงาน และกลุ่มนักธุรกิจ โดยล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ BLA Premier Gain 10/1 หรือ บีแอลเอ เพิ่มพูนทรัพย์สินทวีผล 10/1

สำหรับจุดเด่นของแบบประกันนี้คือให้ผลตอบแทนสูง 4% เต็มทุกปีตลอด 10 ปีครบสัญญาปีที่ 10 จ่ายอีก 100% ของทุนประกัน พร้อมให้ความคุ้มครองตลอด 10 ปี แต่ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว ซึ่งนอกจากเรื่องการให้ผลตอบแทนค้ำค่าเป็นอันดับแรกแล้ว ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท เป็นการสร้างหลักประกันที่ควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ

“เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้จะสามารถตอบโจทย์ได้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายของเรา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ นาญญ 600, ท่วงรักคุ้มครองครบ และกองทุนรวม LTF, RMF ที่มีไว้รองรับความต้องการเรื่องการลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะ เพื่อทำตลาดในช่วงปลายปี ซึ่งทีมที่ปรึกษาการวางแผนการเงินมืออาชีพ พร้อมให้บริการวางแผนการเงินที่เหมาะสมตามเป้าหมายและความต้องการของแต่ละท่าน”

ด้าน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการ “ขยายงานรถกระบะสเปเชียล” โดยมอบข้อเสนอพิเศษสุดให้แก่ลูกค้าใหม่ที่ทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนเป็นรถเก๋งส่วนบุคคล หรือรถกระบะบรรทุก ซึ่งจดทะเบียนในนามบุคคลเท่านั้น และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทั้งต่อตัวรถยนต์ รถหาย หรือไฟไหม้ รวมภัยก่อการร้าย ด้วยทุนประกันภัยตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือ 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารถยนต์

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุ้มครองให้อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สูงสุดถึง 20,000 บาท โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ซึ่งเมื่อรวมทุนประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองรถยนต์อายุตั้งแต่ 2-5 ปี ในอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเริ่มต้นเพียง 16,000 บาท (ไม่รวม พ.ร.บ.) เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2557 ■